

โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
ด้านบริหารการเงิน การบัญชีและพัสดุ
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานการเงินในหน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกระบวนการต่างๆ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ และสวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการการศึกษาบุตร และ พัสดุในหน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เนื่องจากการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนยุ่งยากและต้องปรับเปลี่ยนหลักการ วิธีการให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการบริหารพัสดุภาครัฐจึงมีความแตกต่างจากงานธุรการทั่วไปโดยสิ้นเชิง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุทั้งหมด จึงจำเป็นต้องรอบรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคณะรัฐมนตรี รวมถึงกระบวนการบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในเรื่องของการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ และวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการจัดการปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน จึงจัดโครงการอบรมป้องกันการทุจริตและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน การบัญชีและพัสดุของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โดยการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ มาใช้ในการอบรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
๒. เพื่อป้องกันปราบปรามและการลดทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งโดยมิชอบ กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน ๑๐ คน

วิธีดำเนินการ

๑. เตรียมการดำเนินงาน โดยจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
๒. ดำเนินโครงการอบรมป้องกันการทุจริตและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านบริหาร การเงิน การบัญชีและพัสดุของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. การติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ

๔. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

สถานที่ดำเนินงาน

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

๒. เพื่อป้องกันแลการลดการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งโดยมิชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ผู้เสนอโครงการ



(นางวริษา พรรณลา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายยุทธนา ผือโย)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายแสงมณี มงคลชู)

สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน